



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม



องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนตำบลนากลาง



รายงานผลการ การประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ดำเนินการจัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลนากลาง ผู้เข้าร่วมประชุม นำโดยผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกับ สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานท้องถิ่น อบต.นากลาง และประชาชน ตำบลนากลาง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลนากลางได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหมู่บ้านในตำบลนากลางให้ตรงกับความต้องการของประชาชนตำบลนากลาง

โดยผู้ร่วมประชุม มีข้อเสนอ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนากลางแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ โดยได้เสนอโครงการ จำนวน ๒๔ โครงการ ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายร้านเซเว่นอีเลฟเว่น บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองสะท้อน-โสกแดง บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑	
๓	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณหลังตลาดชุมชน หมู่ที่ ๑	
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานย่าโม บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑	
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองหมาจอก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒	
๖	โครงการปรับปรุง ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. บริเวณ แยกถนนสายบ้านนากลาง - เสาหงษ์ (ช่วงบริเวณทางเข้าบ้านห้วยตะคร้อ)บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ ๓	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหริดี ระยะที่ ๒ บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒	
๘	โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรและปรับปรุงระบบทางระบายน้ำ บริเวณถนนสายนา กลาง - หนองตะกั่ว (ช่วงสามแยกทางเข้าบ้านนาใหญ่ - ตลาดบ้านนาใหญ่) เขตพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านนาใหญ่พัฒนา - บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒	
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายหลังอนามัย เก่า เขตพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านนาใหญ่พัฒนา , บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒	
๑๐	โครงการปรับปรุงตลิ่ง เลียบคลองห้วยตะคร้อ บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ ๓	
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยเพชรเจริญ บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๔	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายเส้นห้วยซ้อย ๒ บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๔	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองสองห้อง บ้านนากลาง หมู่ที่ ๕	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองตาสิบ-สระนาดี บ้านนากลาง หมู่ที่ ๕	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโน - โสกนกเต็น บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๖	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายข้างเมรุวัดนาใหญ่ บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๖	
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณต่อจาก คสล.เดิม ช่วงกลางบ้าน ไปคอกวัว บ้าน บุตาต้อง หมู่ที่ ๗	
๑๘	โครงการก่อสร้าง คสล. สายกุดกระเทียม (ช่วงที่๑) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ ๘	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายกุดกระเทียม (ช่วง๒ และ ๓) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ ๘	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองหัววัว บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙	
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายลานเกษตรเชื่อมถนน ทล. ๒๙๐ บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองตาสิบ บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโดน บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙	
๒๔	โครงการปรับปรุง ต่อเติมกันสาด อาคาร อป.พร. เพื่อขยายพื้นที่อาคารรองรับบริการ ประชาชน บริเวณที่ทำการ อบต.นากลาง บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑	

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้นำปัญหาความต้องการของประชาชนมาดำเนินการเพิ่มเติมแผน และบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อเสนอขออนุมัติสภาท้องถิ่นให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวนทั้งหมด ๒๔ โครงการ ซึ่งสภาท้องถิ่นได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวนทั้งหมด ๒๔ โครงการ ปัจจุบันมีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว